



Mã số:	DBEA
Thông qua:	16/10/08
Đã sửa đổi/Tái thông qua:	16/9/10; 17/3/11; 27/9/18; 11/5/23
Mã số gốc:	DBEA

Ủy ban Ngân sách

Theo luật, ủy ban ngân sách có trách nhiệm đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các ưu tiên tài chính.

Ủy ban ngân sách sẽ có trách nhiệm xem xét các chương trình tài chính của học khu, xem xét ngân sách quận được đề xuất do giám đốc học khu trình bày và đề xuất ngân sách quận hàng năm phù hợp với các quy định của luật tiểu bang hiện hành.

Các quyết định chính sách giáo dục là trách nhiệm của Hội đồng quản trị, không phải ủy ban ngân sách.

Ủy ban không có thẩm quyền bổ sung các chương trình hoặc phê duyệt nhân sự bổ sung hoặc tăng lương. Trong khi ủy ban có thể, trên thực tế, xóa các chương trình vì giảm quỹ, ủy ban chịu trách nhiệm chủ yếu là đánh giá tài chính của các chương trình. Ngoài ra, ủy ban có thể đặt ra một số tiền thay đổi ngân sách được đề xuất và có thể yêu cầu chính quyền thực hiện những thay đổi đó theo các ưu tiên do Hội đồng đặt ra.

Những điều sau đây sẽ chi phối thành phần và quá trình thành lập ủy ban ngân sách của học khu:

1. Ủy ban ngân sách bao gồm bảy thành viên do Hội đồng bổ nhiệm cộng với các thành viên Hội đồng được bầu của quận. Để đủ điều kiện bổ nhiệm, thành viên được bổ nhiệm phải:
 - a. Sống và được ghi danh bỏ phiếu trong học khu;
 - b. Không phải là cán bộ, đại lý, nhân viên của học khu.
2. Ít nhất một thành viên của ủy ban ngân sách phải là thành viên của ủy ban tư vấn công bằng giáo dục của học khu.
3. Không thành viên ủy ban ngân sách nào có thể nhận được bất kỳ loại bồi thường nào từ huyện;
4. Tại một cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị sẽ xác định các vị trí ủy ban ngân sách còn trống phải được lấp đầy bằng cách bổ nhiệm Hội đồng quản trị. Hội đồng sẽ thông báo các vị trí tuyển dụng và nhận đơn đăng ký từ những người quan tâm. Các ứng dụng như vậy sẽ bao gồm một tuyên bố đã ký rằng người nộp đơn sẵn sàng phục vụ với tư cách là thành viên của ủy ban ngân sách và tuân thủ các chính sách của học khu. Hội đồng có thể bổ nhiệm các thành viên ủy ban ngân sách cho nhiều nhiệm kỳ liên tiếp nếu thấy thích hợp;
5. Tại một cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Hội đồng sẽ xem xét tên của những người nộp đơn và tên của những người đã phục vụ trước đây và sẵn sàng được bổ nhiệm lại. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tiếp theo, Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm người để lấp đầy các vị trí còn trống;

6. Các thành viên ủy ban bổ nhiệm của một ủy ban ngân sách trong một quận chuẩn bị ngân sách hàng năm sẽ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ ba năm. Các điều khoản sẽ được xếp xen kẽ để, càng gần càng tốt, một phần ba nhiệm kỳ của các thành viên được bổ nhiệm kết thúc mỗi năm.
7. Nếu bất kỳ thành viên được bổ nhiệm nào không thể hoàn thành nhiệm kỳ mà thành viên được bổ nhiệm, Hội đồng quản trị sẽ công bố vị trí tuyển dụng tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đầu tiên sau khi thành viên ủy ban từ chức hoặc bãi nhiệm. Một cuộc hẹn để lấp đầy vị trí cho nhiệm kỳ chưa hết hạn của nó sẽ được thực hiện tại một cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tiếp theo.

Trách nhiệm của Ủy ban Ngân sách

Các mục sau đây giải thích trách nhiệm của ủy ban ngân sách:

Tại cuộc họp đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, ủy ban ngân sách sẽ bầu ra một quan chức chủ trì trong số các thành viên của nó. Nó cũng có thể thiết lập các quy tắc cơ bản khác khi cần thiết cho hoạt động thành công của ủy ban;

1. Đa số ủy ban được thành lập là cần thiết để thông qua một mục hành động. Đa số cho một ủy ban ngân sách gồm 14 thành viên là 8. Do đó, nếu chỉ có 8 thành viên có mặt thì cần có một cuộc bỏ phiếu nhất trí để thông qua một hành động;
2. Ủy ban ngân sách sẽ tổ chức một hoặc nhiều cuộc họp để nhận thông điệp ngân sách, nhận tài liệu ngân sách và cung cấp cho các thành viên của công chúng cơ hội đặt câu hỏi và nhận xét về tài liệu ngân sách. Cán bộ ngân sách có trách nhiệm công bố thời gian và địa điểm cho tất cả các cuộc họp, theo quy định của pháp luật. Tất cả các cuộc họp của ủy ban ngân sách đều mở cửa cho công chúng;

Ủy ban ngân sách có thể yêu cầu bất kỳ thông tin nào được sử dụng trong việc chuẩn bị hoặc sửa đổi tài liệu ngân sách từ giám đốc học khu hoặc Giám đốc Điều hành Dịch vụ Tài chính và Kinh doanh Ủy ban có thể yêu cầu sự tham dự của bất kỳ nhân viên nào của học khu tại các cuộc họp của mình. Ủy ban ngân sách sẽ phê duyệt tài liệu ngân sách do Giám đốc Học khu đệ trình hoặc sau đó được ủy ban sửa đổi;

Sau khi phê duyệt tài liệu ngân sách gốc hoặc sửa đổi, nhiệm vụ của ủy ban ngân sách chấm dứt. Phiên điều trần về ngân sách được phê duyệt do Hội đồng tổ chức.

KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

(Các) tài liệu tham khảo pháp lý:

[ORS 174.130](#)
[ORS 192.610](#) - 192.695

[ORS 294.305](#) - 294.565
[ORS 329.711](#)

[ORS 433.835](#) - 433.875